



ปลัดแก่อยุ 40

พระคัมภีร์... “พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้น”.../... โยคะ ร้อน...กลุ่ม Happy Smile ที่ตอนนี้มีชื่อเป็นภาษาไทยอย่างสวยงามว่า ยิ้มหรรษา (ชื่อนี้ได้มาเพราะ พระคุณเจ้ามีชัยเป็นคนตั้งให้เมื่อตอนเปิดตัวหนังสือคาทอลิกไทยๆ โน้นครับ) เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ ยินข่าวว่าจัดกิจกรรม โยคะ แกรมรอบนี้ไม่ใช่การเล่นโยคะแบบธรรมดาเสียด้วย แต่เป็นการเล่นโยคะ ร้อนทีเดียว เหตุเพราะสถานที่ห้องกีฬาไม่อำนวยเลยไปเล่นกันที่โถงอเนกประสงค์อาคารแปดอง งานนี้เลยต้องเรียกว่าโยคะร้อนจริงๆ เพราะอากาศร้อนเหลือเกิน เลยสามารถเรียกเหงื่อจากการเล่น ได้เป็นอย่างดีครับ.../...เยาวยุ...ว่าจะเขียนถึงอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่สบโอกาสเสียที คราวนี้เลยได้ โอกาสพอดี เพราะมีคนมาเล่าให้ฟังว่า ช่วงอาทิตย์นี้เยาวยุคุณเข้มแข็งเป็นพิเศษไม่รู้ว่ามีอะไรให้ ยาดีอะไร ถึงได้ มีการงานปิดท่อบัณฑิตรอบวัด เก็บกวาดหน้าบ้านแคทลีนอย่างเรียบร้อย แกรมส่ง ตัวแทนมาอ่านบทอ่านในวันพุธเสียด้วย แต่เสียตรงที่ว่าส่งมาผิดวันไปหน่อย เพราะพุธที่ผ่านมา วัด ประภาสคงคามีสมาธิครับ.../...ประกาศสละโสด...วันก่อนได้รับการ์ดแต่งงาน พอเปิดดูก็คิดอยู่นานว่า ใคร แต่พอไปดูดูมา อ้าวกลายเป็นคุณพลอย คนงามแห่งสำนักงานวัด ที่ประกาศสละโสดเสียแล้ว ไม่ใช่กับคนอื่นไกลที่ไหนเสียด้วย ส่วนงานแต่งงานมีปลายเดือนนี้ แต่ไกลถึงแม่ฮ่องสอนโน้น เสียตาย จริงๆ อย่งไรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพลอย และคุณสกายแล้วด้วยครับ.../...สัมมนาฟื้นฟูจิตใจ

สงฆ์ 6 สังฆมณฑล...มีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, สังฆมณฑลตราบุรี, สังฆมณฑลจันทบุรี, สังฆ มณฑลนครสวรรค์, สังฆมณฑลสุราษฎร์ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปีนี้จัดสัมมนาเรื่อง “ปีแห่งความ เชื่อกับสิ่งท้าทายในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ในสังคมไทย” มีพี่น้องฆราวาสมาร่วมเป็นวิทยากร แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ และบรรดาเราพระสงฆ์ฟังครับ ตอนนี้อย่างไรก็ต้องขอตัวไปฟัง สัมมนาต่อ อาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ.../...ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ก็ต้องระวังเรื่องไข้หวัดกันด้วยครับ .../...พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไป ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากที่นั่น พลังสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยาน ปรักร่ำเขา.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...